

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG CHI TIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG

Yêu cầu nội dung luận văn trình bày như sau;

STT	Nội dung	Hướng ứng dụng
1	Thời gian thực hiện	Theo quy định của Viện đào tạo sau đại học
2	Số tín chỉ	7 tín chỉ
3	Yêu cầu của luận văn Luận văn thạc sĩ thể hiện kết quả nghiên cứu độc lập, học viên phải thể hiện được các khả năng:	Về lý thuyết: Am hiểu ở mức độ chuyên sâu những vấn đề lý thuyết, tổng hợp các nghiên cứu trước đó và trên cơ sở đó có khả năng vận dụng để phân tích các vấn đề cụ thể trong thực tiễn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, tìm ra nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khả thi và có cơ sở để giải quyết vấn đề. Phương pháp: Luận văn có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, thống kê mô tả hoặc xử lý tình huống. Số liệu: Thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy đảm bảo đáp ứng yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu.
4	Nội dung:	Luận văn phải thể hiện nghiên cứu độc lập và sáng tạo. Phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic đáp ứng yêu cầu cần thiết trong thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đóng góp giải quyết được các vấn đề trong thực tế thông qua việc xác định nguyên nhân và gợi ý các giải pháp thực hiện. Hiểu rõ lĩnh vực chuyên môn đề tài và vấn đề nghiên cứu. Có khả năng phân tích, ứng dụng lý thuyết vào việc nghiên cứu các hoạt động thực tế liên quan trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Đảm bảo tính thống nhất và logic trong toàn bộ luận văn và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

Phần Tóm tắt đề tài

Tóm tắt đề tài được viết trong khoảng 150-250 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày tóm lược biểu hiện của vấn đề là gì; tại sao đó là vấn đề cần giải quyết; lý do chọn đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận và hàm ý. (Quy định của Viện đào tạo Sau Đại học)

Chương 1: Giới thiệu đề tài.

Trình bày chi tiết về sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; giới thiệu phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, kết cấu của luận văn, đóng góp về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Chương 2: Xác định vấn đề nghiên cứu.

Giới thiệu sơ lược về tổ chức có vấn đề cần giải quyết, cần tập trung các thông tin cần thiết, tránh dàn trải.

Vấn đề dự định giải quyết phải trình bày các dấu hiệu cảnh báo đây là những vấn đề cần được phân tích. Dựa vào lý thuyết và nghiên cứu trước đây phân tích và xác định các dấu hiệu đó là biểu hiện của những vấn đề.

Phân tích xác định vấn đề thông qua thông tin thu thập được từ thực tế, từ phỏng vấn và các nguồn thông tin khác và sử dụng các phương pháp phù hợp để chứng minh sự lựa chọn vấn đề là phù hợp.

Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu/Phương pháp tiếp cận.

Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu và lược khảo các vấn đề nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên nội dung này cần chọn lựa và trình bày ngắn gọn cô đọng, tập trung những nội cần thiết cho nghiên cứu các chương tiếp theo tránh dàn trải và dư thừa.

Phương pháp nghiên cứu, phương pháp tiếp cận cần phân tích lựa chọn phương pháp cho từng mục tiêu nghiên cứu. Có thể kết hợp phương pháp định tính và phương pháp định lượng đồng thời trình bày dữ liệu nghiên cứu trong thời gian nghiên cứu, kết quả khảo sát, điều tra.

Luận văn có thể sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân

		<p>tích vấn đề cũng như một số phương pháp khác.</p> <p>Chương 4: Phân tích vấn đề nghiên cứu và xác định nguyên nhân của vấn đề. Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu, nguyên nhân phát sinh vấn đề cần gắn với lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan đến vấn đề, quy trình và các hoạt động nghiệp vụ tại tổ chức nghiên cứu.</p> <p>Chương 5: Lựa chọn giải pháp cho vấn đề / Đề xuất kiến nghị Từ lược khảo các công trình nghiên cứu đã có, để tìm hiểu các giải pháp để giải quyết các nguyên nhân gây ra vấn đề. Đối chiếu với tình hình thực tế, khả năng áp dụng của tổ chức nghiên cứu để lựa chọn giải pháp nào là chính yếu và khả thi. Trên cơ sở những giải pháp khả thi, căn cứ vào tình hình cụ thể của tổ chức đưa ra kế hoạch thực hiện và đánh giá hiệu quả thực hiện.</p> <p>Lưu ý: Nội dung các chương cần trình bày súc tích, cô đọng, các thông tin chi tiết, cách thu thập và xử lý thông tin, các phương pháp nghiên cứu định lượng hay định tính nếu cần, sẽ được trình bày cụ thể trong phần thông tin bổ sung hay phụ lục.</p>
5	Kết cấu	<p>Tóm tắt đề tài</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Xác định vấn đề cần giải quyết ✓ Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ✓ Kết quả nghiên cứu ✓ Kết luận và hàm ý <p>Chương 1: Giới thiệu đề tài.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ✓ Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ✓ Phương pháp nghiên cứu tiếp cận ✓ Kết cấu của luận văn

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ✓ Tóm tắt chương <p>Chương 2: Xác định vấn đề nghiên cứu</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giới thiệu sơ lược về tổ chức ✓ Những dấu hiệu cảnh báo ✓ Biểu hiện của vấn đề ✓ Xác định vấn đề nghiên cứu ✓ Tóm tắt chương <p>Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu/Phương pháp tiếp cận.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tóm tắt lý thuyết liên quan ✓ Tổng quan các nghiên cứu trước ✓ Xác định phương pháp nghiên cứu/ phương pháp tiếp cận phù hợp với đề tài. ✓ Tóm tắt chương <p>Chương 4: Phân tích vấn đề nghiên cứu và xác định nguyên nhân của vấn đề</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Phân tích thực trạng vấn đề ✓ Xác định nguyên nhân vấn đề ✓ Tóm tắt chương <p>Chương 5: Lựa chọn giải pháp cho vấn đề</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trình bày các giải pháp ✓ Chứng minh tính phù hợp và khả thi của giải pháp ✓ Xây dựng kế hoạch thực hiện ✓ Các bước thực hiện và những vấn đề lưu ý ✓ Đánh giá hiệu quả thực hiện ✓ Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo. ✓ Tóm tắt chương <p>Kết luận</p> <p>Phụ lục (Thông tin bổ sung)</p> <p>Tài liệu tham khảo</p>
--	--	--

6. Các chủ đề nghiên cứu của luận văn

Xác định vấn đề hay chủ đề của luận văn thạc sĩ phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Luận văn phải thể hiện ứng dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế. Phương pháp tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề được áp dụng trong quá trình thực hiện luận văn, học viên có thể dựa trên dữ liệu được thu thập và phân tích từ các báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ của các định chế tài chính hoặc thông qua quan sát, khảo sát và phỏng vấn hoặc có thể sử dụng kết quả từ nghiên cứu trước, thực tế để nhìn nhận, phân tích, đánh giá chính xác thực trạng vấn đề và khả năng giải quyết các vấn đề đang còn khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Gợi ý các chủ đề nghiên cứu của luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng:

- Các vấn đề liên quan đến các hoạt động và các mối quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
- Bao gồm các vấn đề về vốn chủ sở hữu, huy động vốn, tin dụng, rủi ro tín dụng, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, lợi nhuận, thanh khoản, rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quản trị rủi ro, tư vấn tài chính cá nhân, đa dạng hóa sản phẩm, cạnh tranh, M&A Ngân hàng, ổn định ngân hàng, tái cấu trúc, xử lý nợ xấu...
- Nghiên cứu các vấn đề về tài chính hành vi của khách hàng khi chấp nhận sử dụng các dịch vụ ngân hàng, phân tích chứng khoán, định giá và xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán, định giá doanh nghiệp, đầu tư tài chính, giao dịch phái sinh, giao dịch ký quỹ, các công cụ trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn...
- Khuyến khích lựa chọn các vấn đề thực tế đang diễn ra, đang tồn đọng, đang cần tháo gỡ hoặc chưa thực hiện.
- Xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm hoặc các phương án, mô hình cải tiến các hoạt động của tổ chức tài chính.

Học viên cần giải thích được rõ ràng về quá trình phát hiện ra hoặc nhìn nhận ra vấn đề mà học viên lựa chọn, phân tích vấn đề tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý vấn đề hiệu quả./

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

KHOA NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỀ TÀI:

Người hướng dẫn:
Học viên thực hiện :
Khóa :
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
Email: ĐT:

TP Hồ Chí Minh 2020

